

หัวเรื่องสำหรับข่าวสารภาษีอากร

เดือนธันวาคม 2566

การยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติญี่ปุ่นซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการติดต่อธุรกิจระยะสั้นเป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราว

รัฐบาลไทยอนุมัตินโยบายตามการเสนอขอของกระทรวงการต่างประเทศในการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติญี่ปุ่นในการยกเว้นการตรวจลงตรา สำหรับการเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพื่อการติดต่อธุรกิจระยะสั้น สามารถอยู่ราชอาณาจักรไทยได้ไม่เกินสามสิบวัน เป็นการชั่วคราว มีผลบังคับใช้ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เพื่อการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยโดยเร็ว

ประชาสัมพันธ์การคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอคืนผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากรอนุมัติหลักการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอคืนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นช่องทางหลักในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อส่งเสริมการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2567 ซึ่งหากสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 จะดำเนินการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ในเดือนภาษีใดจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบตามข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือแจ้งคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

Easy E - Receipt ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 50,000 บาท สำหรับปีภาษี 2567 เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 15 กุมภาพันธ์ 2567

กรมสรรพากร ให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ไม่รวมห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มีไม่นิติบุคคล) ที่ซื้อสินค้า หรือ บริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารทั้งในรูปแบบปกติ และในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-book) รวมถึงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งได้ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนแล้ว นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยจะต้องมีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice) หรือ ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 50,000 บาท สำหรับปีภาษี 2567

สินค้าและบริการที่ไม่สามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได้ ได้แก่ สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ สาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า บริการสัญญาณโทรศัพท์ บริการสัญญาณ

[ข่าวกฎหมายภาษี ฉบับที่ 324 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566]

อินเทอร์เน็ต บริการที่มีการให้บริการนอกเหนือระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 และ เบี้ยประกัน
วินาศภัย